

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน, ตลาดยังรอปัจจัยใหม่ผลักดันตลาด

\*บาท/ดอลลาร์เช้านี้ทรงตัวจากเมื่อวันศุกร์ หลังขาดปัจจัยใหม่หนุน แต่การไหลเข้าของกระแสเงินทุน ยังเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อบาท

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.95 และแนวรับที่ 35.05

\*ยูโรทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์และเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังดิ่งลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในเดือนเม.ย.และพ.ค.

\*นักลงทุนกังวลกับความเป็นไปได้ที่นางมารีน เลอ แปน ผู้สมัครจากฝ่ายขวาจัด อาจจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยนางเลอ แปน มีนโยบายต่อต้านสหภาพยุโรป(อียู)

\*นักลงทุนกังวลมากยิ่งขึ้น หลังจากมีข่าวออกมาในช่วงเย็นวันศุกร์ว่า ผู้สมัครฝ่ายซ้ายจัด 2 คน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสกำลังหารือกันว่า อาจจะร่วมมือกันในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

\*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในช่วงนี้ เนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ

\*ความต้องการเยนและพันธบัตรเพิ่มขึ้น หลังตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนแอลง และตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันประธานาธิบดี

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.88 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.07 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.46 พันล้านบาท

\*08.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.986/999 จาก 34.989 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.108/139 จาก 37.122 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.95/98 จาก 112.85 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0607/11 จาก 1.0611 เมื่อวาน

"เข้านี้ยังทรงๆ อยู่ แต่โดย sentiment ยังดูดี จาก fund flows ที่ยังเข้ามาต่อเนื่อง แต่ด้วยความที่ flows ก็ไม่ได้แรงมาก ก็เลยไม่ได้เห็นว่ามีการวิ่งแบบกระชากอะไร" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้